

HỢP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 20/2, tại Trung tâm hội nghị - Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo bà con đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại các tỉnh, thành phố miền Trung, miền Nam.

Ban Chấp hành Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đầu tư và đóng góp về quê hương hàng trăm triệu đồng góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa cùng nhiều công trình phúc lợi xã hội khác, ủng hộ quý vị người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/Đioxin...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu những kết quả nổi bật trong thời gian qua về phát triển kinh tế - xã hội của quê hương: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, giành được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, định hướng lớn

của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trong đó, một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; chủ trương tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cấp nước sạch phục vụ người dân nông thôn...

Cùng với việc học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương thì hai ngày càng phát triển, bà con Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh còn luôn hướng về nguồn cội.

Năm 2018, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực gắn kết bà con quê hương, chú trọng đến việc xây dựng hội đoàn kết cộng đồng. Các hoạt động tình nghĩa tiếp tục được duy trì, Ban Chấp hành Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên bà con đồng hương ốm đau, khó khăn, gia đình neo đơn, hoạn nạn...

Đổi mới phong cách làm việc, lối sống, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35%, gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tinh thần của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho Hội và bà con quê hương; chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dồi dào sức khỏe, lãnh đạo quê hương ngày càng phát triển; chúc quê hương Thái Bình đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang và niềm tin của Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao gửi.

MINH SƠN - MINH HẠNH

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng đại diện doanh nghiệp dự hội nghị bức tượng chân dung nhà bác học Lê Quý Đôn.

ngành của tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các doanh nghiệp về địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, những lợi thế, tiềm năng và cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào Thái Bình, các lĩnh vực tỉnh mong muốn hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kết cấu hạ tầng khu kinh tế, các khu đô thị, hạ tầng dịch vụ phía ven biển, bất động sản, phát triển du lịch, nghệ thuật, dịch vụ công...

Các doanh nghiệp dự hội nghị thực sự ấn tượng với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trong việc kêu gọi thu hút đầu tư; phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới đồng thời đề nghị tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát, thực hiện đầu tư vào tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau này.

Với tinh thần thực sự cầu thị và chủ trương mời gọi, tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư là con em quê hương Thái Bình nói riêng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cam kết tỉnh Thái Bình sẽ chào đón, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ các quy định của pháp luật để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả vào Thái Bình theo phương châm: Doanh nghiệp vươn mình, Thái Bình phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giáp với tỉnh Hưng Yên và cử lực lượng tham gia các chốt phòng dịch; thực hiện việc cấm buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch của huyện Hưng Hà và ra vào các vùng có dịch của tỉnh Hưng Yên; yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiêu độc khử trùng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Hưng Hà tập trung các trang thiết bị, vật tư, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch sao cho đạt hiệu quả cao nhất; cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được mua thuốc phòng, chống dịch nhằm cung cấp đủ hóa chất cho xã Đông Đô và các địa phương có lợn ốm chết bất thường; hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch cho các địa phương, chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; đồng thời hướng dẫn hồ sơ, quy trình công bố dịch và thực hiện kiểm soát đàn lợn trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chiều ngày 20/2, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn của huyện Đông Hưng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn huyện Đông Hưng hiện có tổng đàn lợn 96.700 con với 7.989 hộ chăn nuôi. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, huyện Đông Hưng đã ban hành kế hoạch, công điện khẩn, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo các biện pháp đã triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những biện pháp của huyện Đông Hưng; đồng thời yêu cầu huyện Đông Hưng chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ đạo địa phương có lợn ốm bất thường yêu cầu các hộ chăn nuôi đóng cửa chuồng, thực hiện phun thuốc và rắc vôi bột xung quanh các chuồng lợn, kiểm soát chặt chẽ đàn lợn, thực hiện nghiêm túc các quy trình tiêu hủy và tiêu độc khử trùng, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của các hộ chăn nuôi, thành lập tổ công tác của huyện tại xã để theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng, trừ dịch bệnh đồng thời hướng dẫn các biện pháp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Trực tiếp xuống kiểm tra hộ chăn nuôi của huyện Đông Hưng có lợn ốm bất thường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ hộ không cho người ra vào khu vực chuồng nuôi, nếu lợn chết phải thực hiện tiêu hủy đồng thời thực hiện nghiêm túc vệ sinh tiêu độc khử trùng theo đúng quy định của cơ quan chuyên môn.

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Tổ chức các giải thể thao chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam**

Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao.

Khởi đầu là giải bóng đá, khai mạc từ ngày 12/1 tại sân bóng Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Tiếp đó là giải cầu lông khai mạc ngày 19/2 và giải kéo co dự kiến khai mạc ngày 27/2. Cũng trong ngày 27/2 dự kiến sẽ diễn ra các trận chung kết các giải bóng đá, giải cầu lông và tổng kết, trao thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì trong những năm qua, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện.

HÀ DUNG

THÁI BÌNH GIAO QUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/2, 8 huyện, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố trực tiếp và chúc mừng các tân binh. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Hải long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, cùng đại diện các đơn vị nhận quân.

Trong đợt giao quân lần này, huyện Tiên Hải giao 325 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cho 10 đơn vị nhận quân là: Bộ Tổng tham mưu (Đoàn nghi lễ, Cục tác chiến điện tử), Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tiểu đoàn 158 Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công nước 5/BCĐC, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung đoàn E43/F359/QK3, Lữ đoàn 513/QK3, Cục Kỹ thuật Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Tại lễ giao, nhận quân, lãnh đạo huyện Tiên Hải đã thấp lư tuyên truyền, nói trống hội giao quân và căn dặn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên tân binh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống quân đội, truyền thống quê hương anh hùng. Đại diện cho các tân binh nhập ngũ đợt này, tân binh Trần Văn Chuồng, xã Nam Hải bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 3, huyện, đồng thời hứa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức rèn luyện, học tập góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân. Cùng đi và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ có đại biểu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Sau khi hoàn thành số tuyển, toàn huyện có 415 thanh niên được sức khỏe, đạt 109,2% so với chỉ tiêu giao quân. Thái Thụy đã tuyển chọn được 380 nam công dân có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó có 171 thanh niên viết đơn tình nguyện, 18 thanh niên là con cán bộ, đảng viên...

Tại sân vận động huyện Đông Hưng đã diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị nhận quân, các sở, ngành của tỉnh, huyện Đông Hưng và đông đảo nhân dân, thân nhân các tân binh. Năm 2019, huyện Đông Hưng có 360 tân binh nhập ngũ với 10 đầu mỗi đơn vị nhận quân và 22 công dân đăng ký nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 24 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 112 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao những bó hoa tươi thắm cho các tân binh và chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, phát huy truyền thống quê hương, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đến dự lễ giao nhận quân năm 2019 của huyện Kiến Xương có đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Kiến Xương. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2019 huyện Kiến Xương có 346 thanh niên đủ tiêu chuẩn trúng tuyển nghĩa vụ quân

sự, có trên 93,07% tân binh tốt nghiệp THPT, 24 tân binh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp trở về địa phương tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự lễ giao quân tại huyện Hưng Hà. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Năm nay, huyện Hưng Hà có 380 nam thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Số tân binh của huyện được bàn giao cho 10 đơn vị nhận quân như Bình chúng Đặc công, Bình chúng Hóa học; Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà và các đại biểu đã tặng hoa, lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị nhận quân, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Vũ Thư cũng đồng loạt trao hoa chúc mừng tân binh và nhân dân địa phương.

Đợt giao, nhận quân này, huyện Quỳnh Phụ có 365 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị được biên chế về 10 đầu mỗi đơn vị quân đội. Trong đó, 160 tân binh được giao cho các đơn vị Bộ Quốc phòng, 205 tân binh được giao cho các đơn vị Quân khu 3. 9 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học, 40 tân binh tình nguyện viết đơn nhập ngũ...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã tặng hoa, căn dặn các tân binh lên đường nhập ngũ cố gắng tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quần đội giao phó. Đại diện các tân binh cũng đã phát biểu ý kiến thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ; nguyện tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin và truyền thống anh hùng của quê hương.

Lễ giao nhận quân năm 2019 được huyện Vũ Thư tổ chức tại sân vận động xã Minh Quang. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Vũ Thư cũng đồng loạt trao hoa chúc mừng tân binh và nhân dân địa phương.

Đến dự lễ giao nhận quân năm 2019, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao cho 11 đầu mỗi đơn vị nhận quân. Ban đầu triển khai, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện có nhiều khó khăn do số thanh niên đi làm ăn xa nhiều, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, năm 2019, huyện Vũ Thư vẫn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng tân binh bảo đảm với 86,8% tân binh tốt nghiệp THPT, 8 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 51 tân binh đạt sức khỏe loại 1, 2.

giáo nhận quân năm 2019. Tới dự có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc. Trong lễ giao nhận quân năm nay, thành phố Thái Bình tổ chức giao 180 tân binh cho 8 đơn vị đầu ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm gần 24%; 152 công dân viết đơn tình nguyện. 100% các phường, xã hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã tặng hoa, căn dặn các tân binh lên đường nhập ngũ cố gắng tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quần đội giao phó. Đại diện các tân binh cũng đã phát biểu ý kiến thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ; nguyện tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin và truyền thống anh hùng của quê hương.

Lễ giao nhận quân năm 2019 được huyện Vũ Thư tổ chức tại sân vận động xã Minh Quang. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Vũ Thư cũng đồng loạt trao hoa chúc mừng tân binh và nhân dân địa phương.

Đến dự lễ giao nhận quân năm 2019, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao cho 11 đầu mỗi đơn vị nhận quân. Ban đầu triển khai, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện có nhiều khó khăn do số thanh niên đi làm ăn xa nhiều, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, năm 2019, huyện Vũ Thư vẫn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng tân binh bảo đảm với 86,8% tân binh tốt nghiệp THPT, 8 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 51 tân binh đạt sức khỏe loại 1, 2.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Vũ Thư đã tặng hoa chúc mừng tân binh, đại diện các đơn vị nhận quân và

trình nhanh, mạnh, vững chắc hơn trong tương lai, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Trung ương và Chính phủ cũng như nhiệm vụ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Thái Bình trong ba năm tới phải tiếp tục tạo được những bứt phá, tạo được những mẫu hình trong xây dựng nông thôn mới, làm cho Thái Bình ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc toàn thể bà con Thái Bình đang sinh sống, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn tinh thần của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho Hội và bà con quê hương; chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dồi dào sức khỏe, lãnh đạo quê hương ngày càng phát triển; chúc quê hương Thái Bình đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang và niềm tin của Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao gửi.

MINH SƠN - MINH HẠNH

động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Công an tỉnh tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ cơ sở thời gian trong lực lượng Công an nhân dân, Hội đồng xét duyệt Công an tỉnh Thái Bình đã tuyển chọn 150 công dân có sức khỏe tốt và bảo đảm các yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019. Các chiến sĩ mới sẽ được bổ sung vào các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Cục Tin hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh cảnh vệ và Công an tỉnh Thái Bình.

Lễ giao quân và tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tổ chức trang trọng, đúng thời gian, bảo đảm quân số theo quy định.

Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 20/2, công tác giao, nhận quân tại các huyện, thành phố trong tỉnh được hoàn tất. Lễ giao nhận quân ở các địa phương được tổ chức nhanh gọn, trang trọng và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thái Bình đã giao đủ 2.650 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Bình chúng Đặc công, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bình chúng Thông tin, Bình chúng Pháo binh, Bình chúng Hóa học và các đơn vị của Quân khu 3. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng tân binh năm 2019, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo các địa phương cơ sở thực hiện nghiêm quy trình các bước tuyển quân; tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, thực hiện quy trình "tròn khâu" bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Chất lượng tân binh năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt là tỷ lệ thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và viết đơn tình nguyện. Cơ quan quân sự các huyện, thành phố thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội và giải quyết các chế độ, chính sách cho tân binh. Ngoài ra, các địa phương đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và cấp phát quần trang cho 100% thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc.

NHÓM PHONG VIÊN